

BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG
CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4598 /TCT-HĐTD
V/v vướng mắc trong công tác
tuyển dụng công chức Tổng cục
Thuế năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020



Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được Công văn một số Cục Thuế về một số vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về chứng chỉ ngoại ngữ:

1.1. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài; tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hỏi về việc có phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ tại Phiếu đăng ký dự tuyển hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Những trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam không phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

1.2. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh có thể sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ để dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020 hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh không đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ và chưa đáp ứng điều kiện về chứng chỉ Tiếng Anh để nộp hồ sơ dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

1.3. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có giấy xác nhận kết quả thi TOEFL ITP (ghi trình độ theo Khung tham chiếu Châu Âu A1/A2) có thể dùng thay thế chứng chỉ Tiếng Anh A/B khi đăng ký dự tuyển công chức hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020, quy định: Tổng cục Thuế không nhận bằng điểm chứng chỉ, trường hợp thí sinh có giấy xác nhận kết quả thi TOEFL ITP (ghi trình độ theo Khung tham chiếu Châu Âu A1/A2) không thể dùng thay thế chứng chỉ Tiếng Anh A/B khi đăng ký dự tuyển công chức.

Đối với các trường hợp có chứng chỉ TOEFL ITP: Trường hợp thí sinh có chứng chỉ TOEFL 400 trở lên (ITP) đủ điều kiện dự thi ngạch chuyên viên và tương đương; trường hợp thí sinh có chứng chỉ TOEFL 347 trở lên (ITP) đủ điều kiện dự thi ngạch Cán sự và tương đương.

1.4. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có phiếu điểm Aptis trong đó có kết quả điểm tương đương trình độ A2, B1 khung Châu Âu có đủ điều kiện dự thi không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020, quy định: Tổng cục Thuế không nhận bằng điểm chứng chỉ. Do đó, các thí sinh có phiếu điểm Aptis không đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

2. Vướng mắc về chứng chỉ Tin học:

2.1. Vướng mắc về chứng chỉ Tin học quốc tế IC3, MOS, ICDL:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có chứng chỉ Tin học quốc tế IC3, MOS, ICDL có đủ điều kiện dự thi không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

- Đối với chứng chỉ IC3: trường hợp thí sinh có chứng chỉ IC3 đáp ứng yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (06 mô đun) quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (*Mẫu chứng chỉ kèm theo*).

- Đối với chứng chỉ MOS: trường hợp thí sinh học đủ các kỹ năng: tin học văn phòng MOS (Microsoft Office Specialist) cấp độ Specialist, công nhận: kỹ năng MOS - Word đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU07 (xử lý văn bản nâng cao), kỹ năng MOS - Excel đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU08 (xử lý bảng tính nâng cao), kỹ năng MOS-PowerPoint đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU09 (sử dụng trình chiếu nâng cao), kỹ năng MOS-Access đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU10 (sử dụng hệ quản trị CSDL) quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (*Mẫu chứng chỉ kèm theo*).

- Đối với chứng chỉ Tin học ICDL: trường hợp thí sinh có chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 mô - đun Computer Essential, Online Essential, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (*Mẫu chứng chỉ kèm theo*).

2.2. Vướng mắc đối với trường hợp có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học về tin học:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học về Tin học có thay thế chứng chỉ Tin học để tham gia dự tuyển được không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Các trường hợp tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên; các trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học mã ngành sau đây được sử dụng thay thế chứng chỉ Tin học.

Cao đẳng		Đại học	
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
51140210	Sư phạm Tin học	52140210	Sư phạm Tin học
51320104	Truyền thông đa phương tiện	52320104	Truyền thông đa phương tiện
51340405	Hệ thống thông tin quản lý	52340405	Hệ thống thông tin quản lý
51340406	Công nghệ truyền thông	52340406	Công nghệ truyền thông
51480101	Khoa học máy tính	52460112	Toán ứng dụng
51480102	Truyền thông và mạng máy tính	52480101	Khoa học máy tính
51480104	Hệ thống thông tin	52480102	Truyền thông và mạng máy tính
51480201	Công nghệ thông tin	52480103	Kỹ thuật phần mềm
51480202	Tin học ứng dụng	52480104	Hệ thống thông tin
51510304	Công nghệ kỹ thuật máy tính	52480201	Công nghệ thông tin
		52510304	Công nghệ kỹ thuật máy tính
		52520214	Kỹ thuật máy tính

3. Vướng mắc về ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: hồ sơ ưu tiên của thí sinh tham gia dự tuyển (nếu có) nộp bản chụp (bản phô tô) hay bản sao công chứng.

Hội đồng tuyển dụng yêu cầu thí sinh nộp bản chụp (bản phô tô) hồ sơ ưu tiên kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển. Khi trúng tuyển, người trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Vương mắc về chuyên ngành tuyển dụng:

4.1. Vương mắc về chuyên ngành Luật:

Tổng cục Thuế nhận được vương mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành luật (trên bằng và bằng điểm chỉ ghi chuyên ngành Luật, không ghi Luật kinh tế) hoặc tốt nghiệp chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh doanh.....hỏi có đủ điều kiện dự thi vào Cục Thuế hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế xem xét, thẩm định văn bằng, bằng điểm của thí sinh tham gia dự tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên ngành luật mà trên bằng hoặc trên bằng điểm không ghi tên chuyên ngành đào tạo là “luật kinh tế” mà chỉ ghi tốt nghiệp chuyên ngành “Luật”; “Luật học”; “Luật Thương mại”; “Luật Thương mại quốc tế”; “Luật Tài chính - Ngân hàng”, “Luật kinh doanh”; “Luật kinh tế quốc tế” (trừ Luật hình sự) thì Cục Thuế tạm thời tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng, trình xin ý kiến Bộ Tài chính. Các trường hợp này cần yêu cầu thí sinh ký vào bản cam kết (*mẫu bản cam kết kèm theo Công văn này*). Bản cam kết này sẽ được lưu cùng hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

4.2. Vương mắc về chuyên ngành kinh tế khác:

Tổng cục Thuế nhận được vương mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành như: hải quan, kiểm toán, bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản, thanh toán quốc tế, quản trị doanh nghiệp xây dựng....hỏi có đủ điều kiện dự thi hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế xem xét, thẩm định văn bằng, bằng điểm của thí sinh tham gia dự tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, trên bằng có tên chuyên ngành đào tạo không trùng khớp hoàn toàn với chuyên ngành đã được phê duyệt trong Kế hoạch tuyển dụng hoặc trên bằng điểm không ghi chuyên ngành đào tạo nhưng có các môn học chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng thì Cục Thuế tạm thời tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng, trình xin ý kiến Bộ Tài chính. Các trường hợp này cần yêu cầu thí sinh ký vào bản cam kết (*mẫu bản cam kết kèm theo Công văn này*). Bản cam kết này sẽ được lưu cùng hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

4.3. Vương mắc về chuyên ngành dự tuyển ngạch Văn thư, Văn thư trung cấp:

Tổng cục Thuế nhận được vương mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp chuyên ngành: Lưu trữ học hoặc Quản

trị văn phòng hỏi có đủ điều kiện dự thi ngạch Văn thư, Văn thư trung cấp hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Các trường hợp tốt nghiệp Đại học trở lên dự thi ngạch Văn thư hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên dự thi ngạch Văn thư trung cấp nếu trên bằng, bảng kết quả học tập chỉ ghi chuyên ngành Lưu trữ học hoặc Quản trị văn phòng thì đủ điều kiện dự thi công chức.

5. Vương mắc về chứng chỉ thay thế chứng chỉ ngoại ngữ và điều kiện miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số:

5.1. Về việc thay thế chứng chỉ ngoại ngữ để nộp hồ sơ dự tuyển:

Tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 có quy định:

“Có chứng chỉ ngoại ngữhoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức tuyển dụng làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.”

Như vậy, trường hợp thí sinh có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp thì được coi là đủ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ trong thành phần hồ sơ (thí sinh vẫn phải dự thi môn Tiếng Anh nếu không thuộc trường hợp miễn thi ngoại ngữ).

5.2. Về việc miễn thi ngoại ngữ:

Tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 có quy định:

“Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

-

-

- Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.”

Như vậy, trường hợp thí sinh là “người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số” mà đăng ký dự thi vào các “địa bàn ở vùng dân tộc thiểu số” thì sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1).

Theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-

2020; Theo nguồn số liệu về số xã, phường, thị trấn của các tỉnh theo Biểu thống kê do Tổng cục thống kê cung cấp: các tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định là “địa bàn ở vùng dân tộc thiểu số”.

(Danh sách các tỉnh có 100% xã, phường thị trấn thuộc khu vực dân tộc thiểu số và miền núi kèm theo Công văn này).

Tổng cục Thuế thông báo đề Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết, thực hiện và đăng trên Website của Cục Thuế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Tổ truyền thông - Văn phòng Tổng cục Thuế (để đăng Website của Tổng cục Thuế);
- Lưu: VT, TCCB (3b). 70



**PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Ngọc Minh**



QR Code

ICDL PROFILE CERTIFICATE

Candidate Full Name

ID: Candidate ID

has successfully passed the following modules:

Module	Syllabus / Software Version	Date
Computer Essentials	Syllabus ver./ OS ver.	dd-mmm-yyyy
Online Essentials	Syllabus ver./ Browser ver.-Email sw.	dd-mmm-yyyy
Word Processing	Syllabus ver./ Office ver.	dd-mmm-yyyy
Spreadsheets	Syllabus ver. / Office ver.	dd-mmm-yyyy
Presentation	Syllabus ver. / Office ver.	dd-mmm-yyyy

General Manager of ICDL Asia

dd-mmm-yyyy
Date

Candidate Registration Number

icdlasia.org



THU VIỆN PHÁP LUẬT * Tel +84-28-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn

IC3

DIGITAL LITERACY
CERTIFICATION

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT * Tel: +84-28-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn

CERTIPORT

A PRISON FOR THE MARKET



Is hereby granted this certification for having demonstrated basic computer hardware, software and Internet knowledge and skills through the successful completion of the examinations comprising IC3.

Key Applications • Living Online • Computing Fundamentals

Robert Whelan

ROBERT WHELAN
President and Chief Officer
Piscataway, NJ

Tháng Tư 16, 2014

DATE ISSUED

US-GOVTMM |
www.certiport.com

ISTE100
COLLEGE CREDENTIAL

CompTIA

THE ASSOCIATION
OF COLLEGES
AND UNIVERSITIES
INTERNATIONAL
CERTIFY





Microsoft Office Specialist Master

Jonathan Jansen

has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist Master.

Office Word 2013
Office Outlook® 2013
Office PowerPoint® 2013
Office OneNote 2013
Office Excel® 2013
Office Word 2013 Expert

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:

- Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020
- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố.....

1. Tóm tắt lý lịch cá nhân:

- Tên tôi là:..... - Sinh ngày:.....
- Quê quán:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Điện thoại liên lạc:.....
- Dân tộc:
- Trình độ đào tạo:.....
- Cơ sở đào tạo:
- Chuyên ngành đào tạo:.....
- Ngoại ngữ:..... – Tin học:
- Mã hồ sơ dự tuyển :

2. Đăng ký thi tuyển vào đơn vị: Cục Thuế tỉnh, thành phố.....

3. Cam kết:

Theo thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020, do chuyên ngành đào tạo của tôi chưa được quy định cụ thể trong danh mục các chuyên ngành được đăng ký dự thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020, tuy nhiên vì mong muốn được tham dự kỳ thi tuyển công chức

Tổng cục Thuế năm 2020, tôi kính đề nghị Hội đồng xem xét cho tôi tạm thời nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp sau khi Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 xem xét và kết luận hồ sơ của tôi không đủ điều kiện dự thi, tôi xin cam kết chấp nhận theo kết quả thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020, không có thắc mắc, khiếu kiện gì khác và sẽ nhận lại tiền lệ phí thi do Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 chuyển qua Tài khoản cá nhân số:, chủ tài khoản :tại Ngân hàng, chi nhánh(nếu có).

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

....., ngày.....tháng..... năm 2020

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CỤC THUẾ
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
TỔNG CỤC THUẾ
NĂM 2020



**DANH SÁCH CÁC TỈNH CÓ 100% XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC KHU VỰC
DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI**

(Kèm theo Công văn số 4598/TCT-HĐTD ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng thi
tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020)

STT	Tỉnh	Tổng số xã, phường, thị trấn thuộc khu vực Dân tộc thiểu số và miền núi
1	Hà Giang	193/193
2	Cao Bằng	161/161
3	Bắc Kạn	108/108
4	Tuyên Quang	138/138
5	Lào Cai	152/152
6	Yên Bái	173/173
7	Lạng Sơn	200/200
8	Điện Biên	129/129
9	Lai Châu	106/106
10	Sơn La	204/204
11	Hòa Bình	151/151
12	Kon Tum	102/102
13	Gia Lai	220/220
14	Đắk Lắk	184/184
15	Đắk Nông	71/71
16	Lâm Đồng	142/142

